
24. stjórnarfundur Arnardrangs hses 
23.6.2025  
 
Staðsetning: Fjarfundur á Teams. 
 
Fundur hófst klukkan 14:30. 
 
Fundinn sátu: Bragi Bjarnason, Anton Kári Halldórsson og Ása Valdís Árnadóttir. 
Frá Bergrisanum mættu Íris Ellertsdóttir og Bjarki R. Kristjánsson. 
 
 

1. Samningar við Brák vegna sölu Nauthaga 2 
Skrifstofustjóri fór yfir bæði kaupsamning og þjónustusamning vegna sölu á Nauthaga 2 yfir til Brákar. 

Sveitarfélagið Árborg hefur veitt sitt samþykki fyrir báðum samningum og stjórn Bergrisans hefur 
sömuleiðis samþykkt þjónustusamninginn (þríhliða samningur milli Bergrisans, Brákar og Árborgar). 

Stjórn Arnardrangs samþykkir samhljóða báða samningana og felur skrifstofustjóra að ganga frá 
samningunum til undirritunar í samráði við Brák. 

 

2. Önnur mál 
Skrifstofustjóra er falið að boða næsta fund þegar þörf er á. 

 

Fundi slitið klukkan 14:45 



Undirritunarsíða

Anton Kári Halldórsson Ása Valdís Árnadóttir

Bragi Bjarnason
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